



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐๒-๖๕๓-๔๔๓๕)

ที่ กษ ๐๖๐๒/๖๓/๒๐๑๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด
“ตัวชี้วัด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่”

เรียน ปศุสัตว์จังหวัด ๗๖ จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติเพิ่มเติมตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ของ
ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร “ตัวชี้วัด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่”
ค่าน้ำหนักตัวชี้วัดร้อยละ ๓ ในรอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และ
ได้แจ้งรายละเอียดค่าเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดให้จังหวัดทราบ ไปแล้วนั้น

ในการนี้ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัดด้านการผลิตสัตว์
และส่งเสริมการปศุสัตว์ ขอแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการกำหนดค่าเป้าหมายผลงานและรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนั้น เพื่อให้
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรมปศุสัตว์ ขอแจ้งการแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัดดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายของโครงการและตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่กำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กองการเจ้าหน้าที่ เมนูหลัก “การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล” หัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสุรเดช สมิเปรม)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์

รายละเอียดการแก้ไขตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์

ตัวชี้วัดที่ ๕ : โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ :

ระดับ คะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน	
	เดิม	ปรับปรุงใหม่
๑	เอกสารการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่/รายงาน ประชาสัมพันธ์เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	การประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
๒	รายงานผลดำเนินงานต้นทุนการผลิตที่ลดลง ไม่น้อยกว่า ๕ %	เสนอขออนุมัติขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ กับ คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)
๓	รายงานผลดำเนินงานราคาผลผลิตสินค้า เกษตรที่เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๕ %	บันทึกข้อมูลทะเบียนแปลงใหญ่ที่ผ่านการ รับรองในระบบออนไลน์
๔	รายงานผลดำเนินงานแปลงใหญ่ที่ราคา ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ๕ %	ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ อบรม เกษตรกร รายงานในระบบ e-Operation
๕	รายงานผลดำเนินงานแปลงใหญ่ที่ได้รับการ รับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต	มีรายงานแผนพัฒนา ๕ ด้าน ลดต้นทุนการ ผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ช่องทางการ จำหน่าย ในรอบแรก

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
ของปศุสัตว์จังหวัด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ชื่อตัวชี้วัด: โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์

ค่าน้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 3

คำอธิบายตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ตามคู่มือแผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดที่รับผิดชอบปฏิบัติงานบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ และผู้จัดการแปลงใหญ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการและตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับการประเมิน จำนวน 100 แปลง ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาโครงการ

เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2564 : เป้าหมาย 100 แปลง

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมายผลงาน/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	การประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
2	เสนอขออนุมัติขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO)
3	บันทึกข้อมูลทะเบียนแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองในระบบออนไลน์
4	ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ อบรมเกษตรกร รายงานในระบบ e Operation
5	มีรายงานแผนพัฒนา 5 ด้าน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ช่องทางการจำหน่าย ในรอบแรก

เงื่อนไข

การประเมินรอบที่ 2 ตรวจสอบรายงานหลักฐานประกอบการประเมินที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง

.....รายงานผลการดำเนินงานของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ การประชาสัมพันธ์ / รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เสนอขออนุมัติขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ กับคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation : CoO) หลักฐานการบันทึกข้อมูลทะเบียนแปลงใหญ่ที่ผ่านการรับรองในระบบออนไลน์ ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ อบรมเกษตรกร รายงานในระบบ e Operation มีรายงานการเก็บข้อมูล แผนพัฒนา 5 ด้าน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้รับรองคุณภาพและมาตรฐาน ช่องทางการจำหน่าย ในรอบแรก ... (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสรุปส่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์เขต รวบรวม ส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด: นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

เบอร์โทรศัพท์ : 02 -6534444 ต่อ 3312

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสุนทร นาคี

นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

นางสาววิศรา เหล็กหล่ม

นักวิชาการสัตวบาล

เบอร์โทรศัพท์ : 02 -6534444 ต่อ 2273